



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภติวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภติวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภติวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.วรรณกาญจน์ ภาคโอสถ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๔๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๔๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติพันธ์ อูทิศ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสุวิมล ภูเจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรรณกาญจน์ กาศโอสถ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๔๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๓ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๖๑๑๐๙๕๒๗๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ๘๘.....</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววรรณกาญจน์ กาศโอสถ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๔๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนัดศักดิ์ ชุตินุโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้คลอดอายุ ๓๔ ปี อาชีพรับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ตั้งครรภ์ที่ ๒ อายุครรภ์ ๓๘ สัปดาห์ ๓ วัน ปฏิเสธการแพทย์และอาหาร ไม่เคยได้รับการผ่าตัดใด ๆ บุคคลในครอบครัวแข็งแรงดี ไม่มีโรคติดต่อและโรคทางพันธุกรรม

ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนัดศักดิ์ ชุตินุโร อุทิศ จำนวน ๑๐ ครั้ง ครบเกณฑ์คุณภาพ วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP) วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๒ คาดคะเนกำหนดคลอด (EDC) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจซีฟิลิส (VDRL) ได้ผลลบ ไวรัสตับอักเสบนิตบิ (HBsAg) ได้ผลลบ ไวรัสเอดส์ (Anti HIV) ได้ผลลบ ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hct) ครั้งที่ ๑ เท่ากับร้อยละ ๓๖ ครั้งที่ ๒ เท่ากับร้อยละ ๓๔ หมู่เลือด บี (Blood group) อาเฮซ ชนิดบวก (Rh Positive)

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ รับประทานยาคุม เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาลเนื่องจาก ๕ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาล เจ็บครรภ์ มีมูกเลือดออกทางช่องคลอด ไม่มีน้ำเดิน ตรวจภายในพบปากมดลูกเปิด ๒ เซนติเมตร ความบางปากมดลูกร้อยละ ๗๕ ระดับส่วนน้ำ -๑ ส่วนน้ำเป็นสีชมพู ผนังคร่ำยังอยู่ รับประทานและให้การพยาบาล คือ ฝ้าสังเกตอาการ เจาะถุงน้ำคร่ำและชักนำการคลอด โดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕ % Dextrose in 1/2 Normal Saline Solution ปริมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ผสมยากระตุ้นการหดตัวของมดลูก Syntocinon ปริมาณ ๑๐ ยูนิท หยดต่อเนื่อง เริ่มเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ปรับปริมาณการให้สารน้ำตามการหดตัวของมดลูก เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา รับประทานยาแก้ปวด Pethidine ปริมาณ ๕๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อสะโพก

คลอดปกติ เวลา ๒๒.๑๘ นาฬิกา ทารกเพศชาย น้ำหนัก ๒,๖๐๐ กรัม APGAR Score นาทีที่ ๑ เท่ากับ ๙ (หักสี ๑) นาทีที่ ๕ เท่ากับ ๑๐ ผู้คลอดรับประทานยากระตุ้นการหดตัวของมดลูก Syntocinon ปริมาณ ๑๐ ยูนิท ทางกล้ามเนื้อต้นแขน หลังจากทารกคลอดไหลหน้า รกคลอดเวลา ๒๒.๒๒ นาฬิกา รกคลอดครบ ลักษณะปกติ ความดันเลือด ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท มีเลือดออกทางช่องคลอดปริมาณ ๓๐๐ มิลลิลิตร มดลูกหดตัวไม่ดี อยู่ระดับสะดือ คลึงมดลูกพร้อมวางกระเป๋าน้ำแข็งบริเวณหน้าท้อง ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕ % Dextrose in 1/2 Normal Saline Solution ปริมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ผสมยากระตุ้นการหดตัวของมดลูก Syntocinon ปริมาณ ๒๐ ยูนิท ต่อจากขวดเดิม หยดต่อเนื่องในอัตรา ๔๐ หยดต่อนาที ดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่างโดยการสวนปัสสาวะทิ้ง ได้ปัสสาวะปริมาณ ๓๐๐ มิลลิลิตร ตรวจบริเวณช่องคลอดและปากมดลูกไม่พบการฉีกขาด ดูแลเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ หลังเย็บแผลไม่มีเลือดออก ไม่มีเลือดคั่ง ไม่บวม เวลา ๒๒.๓๐ นาฬิกา คลำพบมดลูกนุ่ม มีเลือดออกทางช่องคลอดเพิ่มอีกปริมาณ ๓๐๐ มิลลิลิตร ความดันเลือด ๑๐๐/๖๐ มิลลิเมตรปรอท ซีฟจร ๑๐๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที คลึงมดลูกให้หดตัวตลอดเวลา ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Acetar ปริมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดต่อเนื่องในอัตรา ๒๐ หยดต่อนาทีทางแขนขวาและให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูก Methergin ปริมาณ ๐.๒ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ให้ออกซิเจนทางสายยางคู่เข้าจมูก ในอัตรา ๕ ลิตรต่อนาที ตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hct) เท่ากับร้อยละ ๓๒

และเผื่อระวังการตกเลือดหลังคลอดอย่างใกล้ชิด โดยบันทึกสัญญาณชีพทุก ๓๐ นาที เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ให้การดูแลหลังคลอด ๒ ชั่วโมง อุณหภูมิ ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันเลือด ๑๑๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท มารดารู้สึกตัวดี มดลูกหดตัวดี ระดับสะดือ มีเลือดออกทางช่องคลอดชุ่มผ้าอนามัยครึ่งผืน แผลฝีเย็บไม่มีเลือดออก ไม่มีเลือดคั่ง ไม่บวม กระตุ้นให้ปัสสาวะ ผู้คลอดสามารถปัสสาวะได้เองปริมาณ ๒๐๐ มิลลิตร ย้ายหอผู้ป่วยหญิง

มารดาหลังคลอดไม่พบอาการติดเชื้อ มดลูกหดตัวดี แผลฝีเย็บไม่มีเลือดออก ไม่บวม ไม่มีเลือดคั่ง น้ำนมไหลดี ทารกสุขภาพแข็งแรง คุณนมได้ดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา รวมนอนพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๔ วันมารดาและทารกได้รับการวางแผนการจำหน่ายและการปฏิบัติตัวที่บ้านอย่างเหมาะสม ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้คลอดได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน เมื่อมีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก

๒. ผู้คลอดได้รับการวินิจฉัย การดูแลรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำคู่มือ การเตรียมตัวก่อนคลอดสำหรับสตรีตั้งครรภ์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์มีความรู้เกี่ยวกับการคลอด การบรรเทาความเจ็บปวด ผีกทักษะเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแบบต่างๆ และปฏิบัติตัวในระยะต่างๆ ของการคลอดได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ลดความกลัวที่มีผลต่อกระบวนการคลอด ส่งเสริมให้มีความพร้อม และสามารถนำมาใช้ตอบสนองต่อการหดตัวของมดลูกในระยะคลอด ทำให้ผ่านการคลอดไปด้วยดี รวดเร็วและปลอดภัย
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สตรีตั้งครรภ์ทราบถึงลักษณะการเจ็บครรภ์จริงและเจ็บครรภ์เตือน
 2. เป็นแนวทางสำหรับสตรีตั้งครรภ์ในการลดความเจ็บปวดในระยะคลอด ส่งผลให้สามารถเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดได้อย่างเหมาะสม
 3. สตรีตั้งครรภ์มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในระยะคลอดและระยะหลังคลอด